

ขายผ้าเอาหน้ารอด ชู VR พาผู้ชมไปเกาะติดผ้าๆ

แบบเรียลๆ



รายการ ‘ขายผ้าเอาหน้ารอด’ รายการน้องใหม่แกะกล่อง ออกอากาศทางช่อง SSE’ Channel ที่จะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกผ้าพื้นเมือง หรือเรื่องผ้าๆทั่วทุกถิ่น และครั้งแรกกับการมอบประสบการณ์เสมือนจริงผ่านมุมมองแบบเสมือนจริง (visual reality) ให้ผู้ชมได้เต็มอิมกับบรรยากาศเสมือนได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ถ่ายทำจริง ซึ่งจะนำเสนอในบางสถานที่ถ่ายทำ ในแต่ละตอนของรายการ

รายการขายผ้าเอาหน้ารอด ดำเนินรายการโดย คุณแอส พิธีกร สาวสวยมากความสามารถ ผู้หลงใหลและหลงรักผ้าไทย และอยากแบ่งปันความสุขกับผืนผ้านี้ให้กับผู้ชมได้รับรู้และเดินทางตามรอยผ้าท้องถิ่นไปด้วยกัน

รายการ “ขายผ้าเอาหน้ารอด” ออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 พาผู้ชมไปเปิดโลกทัศน์เรื่องผ้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของแหล่งเรียนรู้ ณ ตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มผาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคุณอชิป์ ย้อนเพชร ผู้ดูแลศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไตดำโบราณ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเอกลักษณ์ของการปักกลดลายบนผืนผ้าของชาวไทดำ ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นโดยเน้นการสืบสานประเพณีมาสู่ยุคปัจจุบัน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความวิจิตรงดงามอย่างต่อแท้ และยังพาผู้ชมให้ได้ชมขั้นตอนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ จนกระทั่งมาเป็นผืนผ้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ประณีตงดงาม

นอกจากเรื่องของผ้าท้องถิ่น ที่ทางรายการ “ขายผ้าเอาหน้ารอด” จะนำเสนอแล้ว รายการยังสอดแทรกวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านพื้นถิ่นนั้นๆ ที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันงดงาม และเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ อาทิ ขนบธรรมเนียมประเพณี ผ้าท้องถิ่นกับความสำคัญในวัฒนธรรมชุมชน ข้าวของเครื่องใช้ อาหาร ฯลฯ

รายการ “ขายผ้าเอาหน้ารอด” จะนำเสนอเรื่องราวของผืนผ้า ซึ่งเป็นผ้าท้องถิ่นและผ้าที่น่าสนใจจากทั่วแดนไทย ซึ่งในแต่ละตอนการรายการ “คุณแอส” ผู้ซึ่งเติบโตและมีความรู้เกี่ยวกับผ้าพื้นเมืองจะนำท่านผู้ชมไปชมและเรียนรู้กันอย่างเจาะลึก เห็นจริง ทำจริง อาทิ ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวนลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจก ทั้งยังจัดมีแสดงผ้าตีนจกที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ซึ่งมีคุณจงจรรยา มะโนคำ หรือที่รู้จักกันในนาม ครูโจ เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พร้อมมีรางวัล OTOP 5 ดาวเป็นรางวัลการันตี และที่สำคัญผ้าจากที่นี้ยังนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

และเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมให้เสมือนได้ไปร่วมเดินทางไปกับพิธีกรของรายการจริงๆ ทางรายการได้ผนวกเอา

เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Visual Reality) ในการถ่ายทำ ซึ่งทำให้การนำเสนอเนื้อหาในบางสถานที่ถ่ายทำของรายการแต่ละตอนมีความน่าสนใจ และเพิ่มอรรถรสในการรับชมรายการได้มากยิ่งขึ้น

รายการขายผ้าเอาหน้ารอด ช่อง SSE' Channel เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ที่สนใจในเรื่องผ้า และชอบเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม โดยรายการจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่องเที่ยวไปต่างถิ่น และ ช่วงเกร็ดความรู้เอาหน้ารอด

รายการ “ขายผ้าเอาหน้ารอด” เผยแพร่ผ่านเครือข่าย Facebook Fan Page ที่นอกจากเนื้อหารายการแต่ละตอนที่น่าสนใจแล้ว ยังสอดแทรกสัพพัญญู คำพังเพยของไทย และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผ้าที่น่าสนใจ ให้ได้เรียนรู้กันอีกด้วย

สามารถรับชม และติดตามรายการ “ขายผ้าเอาหน้ารอด” ที่ช่องทาง

- You Tube TV : ช่อง SSE' Channel รายการขายผ้าเอาหน้ารอด และ
 - Facebook fan Page : รายการขายผ้าเอาหน้ารอด ช่อง SSE' Channel
- หรือ ดูผ่านระบบ Visual Reality ได้ตาม Link ด้านล่าง